

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

6 พ.ค. 2561

Page :

8

No:

61145266

## ‘วังขนาย’ เลื่อนปิดหีบอ้อยช่วย3จว.

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่โรงงานอุตสาหกรรมอ่างเวียน หรือโรงงานน้ำตาลกลุ่มวังขนาย อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา รถบรรทุกอ้อยนับพันคันของเกษตรกร ทั้งใน จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ และ จ.ขอนแก่น ยังคงจอดรอคิวเข้าชั่งน้ำหนักกันอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ละคันจะต้องรอขั้นตอนการจ้องคิวเฉลี่ย 10-12 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งจากโรงงานจะปิดหีบอ้อยในวันที่ 5 พฤษภาคม

นายนิเวศ งามสำอาดศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสบริหารกิจการโรงงานน้ำตาลกลุ่มวังขนาย เผยว่า สภาพอากาศที่มีฝนตกในพื้นที่ปลูกอ้อยมากกว่าปกติ จึงมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนหนึ่งจึงยังไม่ได้ตัดอ้อย ทำให้มีอ้อยตกค้างอยู่ในไร่จำนวนมาก ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาและสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรคู่สัญญา 5,460 ราย ให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทัน ไม่ให้มีอ้อยตกค้าง จึงขยายเวลาปิดหีบอ้อยเป็นวันที่ 20 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้

ที่โรงงานน้ำตาลเกษตรผล ถนนมิตรภาพ อ.กมลาไสย มีชาวไร่อ้อยราว 200 คน มารวมตัวที่ประตูทางเข้าโรงงาน พร้อมแจกจ่ายเอกสารทำบันทึก แบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเรียกร้องให้ทางราชการแก้ปัญหาโรงงานน้ำตาลกมลาไสยและโรงงานน้ำตาลเกษตรผลเลื่อนการเปิดหีบอ้อยต่อไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม หลังประกาศจะปิดหีบในวันที่ 5 พฤษภาคม เนื่องจากยังมีอ้อยตกค้างในไร่จำนวนมาก ทั้งนี้มีชาวไร่อ้อยนำรถอ้อยทั้งรถบรรทุกเล็ก, รถการเกษตร, รถบรรทุก 6 ล้อ, บรรทุก 10 ล้อ, รถพ่วง และแทรคเลอร์มาจอดบริเวณลานจอดรถในโรงงาน เพื่อรอคิวเพื่ออ้อยจนเต็มลาน เป็นแถวยาวล้นออกมาริมถนนมิตรภาพ ด้านทิศตะวันตก เป็นแถวยาวกว่า 3 กิโลเมตร ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.กมลาไสย มาอำนวยความสะดวก

ต่อมา นายนิติพัฒน์ สีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี พร้อมนางพาวชัญญ์ กาจหาญ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, นายธวัชชัย เต็งณฤทธิศรี หน.เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย, นายไพบุลย์ ธิติศักดิ์ นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร นายโตชิโอะ โยโกฮาม่า กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนตัวแทนโรงงานน้ำตาลกมลาไสย และโรงงานน้ำตาลเกษตรผล ซึ่งนายไพบุลย์ขอให้โรงงานช่วยขยายหีบอ้อยต่อเพื่อช่วยชาวไร่ไม่ให้ขาดทุนมากกว่านี้ โดยในปีหน้าชาวไร่จะได้ปลูกอ้อยต่อ ป้อนโรงงานน้ำตาลที่มีการขยายกำลังผลิตพอดี ถ้าชาวไร่ทิ้งอ้อยปลูกอ้อย จะกระทบโรงงานในปีต่อๆ ไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ตัวแทนหน่วยงานราชการอ้างถึงการประชุมล่าสุดที่ผ่านมา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีขอให้โรงงานทั้ง 2 โรง ขยายเวลาหีบอ้อยออกไปถึง 15 พฤษภาคมนี้ โดยชาวไร่ต้องส่งอ้อยเข้าโรงงานไม่ต่ำกว่าวันละ 5,000 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อน เป็นการขอความเห็นใจจากโรงงานโดยจะไม่ขอขยายเวลาอีก แม้จะเหลืออ้อยอยู่

ด้านตัวแทนโรงงานชี้แจงว่า โรงงานน้ำตาลทั้ง 2 โรง มีแผนการเดินเครื่องจักร 80 เปอร์เซ็นต์ มีสัญญากับชาวไร่รวม 3.13 ล้านตัน เมื่อเริ่มหีบอ้อยพบว่าผลผลิตเพิ่มในช่วงกลางเดือนมกราคมได้แจ้งให้ชาวไร่มาทำสัญญาเพิ่ม โดยมีสัญญาเพิ่มเป็น 3.2 ล้านตัน และเดือนเมษายนได้ขอยืนยันปริมาณอีกครั้ง คาดจะปิดหีบได้วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม ทั้งนี้โรงงานหีบอ้อยไปแล้ว 3.6 ล้านตัน ล่าสุด ชาวไร่ส่งอ้อยเกินสัญญาแล้ว บางรายเกินกว่า 200 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่มีฝนตกช่วงเมษายน ทำให้โรงงานประสบ

ปัญหาคุณภาพอ้อยปนเปื้อนของดิน โคลนทราย มีปริมาณสูงมากจากอ้อย 5,000 ตัน จะมีทรายกว่า 2,000 ตัน ส่งผลให้ลูกหีบชำรุดรวดเร็ว หม้อต้มอ้อยตันต้องหยุดเครื่องซ่อม ทำให้กำลังผลิตลดลง จึงเกิดภาวะรถอ้อยล้นออกนอกโรงงาน และได้ขยายเวลาหีบถึงวันที่ 5 พฤษภาคม เมื่อสิ้นสุดการหีบจะใช้อ้อยไปถึง 3.7 ล้านตัน สูงกว่าสัญญา 5 แสนตัน ขณะเครื่องจักรอาจพ่นจนทำงานต่อไม่ได้ ไม่รวมปัญหาอ้อยไฟไหม้ถูกน้ำจมน้ำ ซึ่งโรงงานต้องทิ้งน้ำอ้อยในส่วนนั้น

โรงงานอยากช่วยชาวไร่ แต่เครื่องจักรโรงงานกำลังวิกฤต การประชุมบอร์ดที่ผ่านมายังคงยืนยันปิดหีบในวันที่ 5 พฤษภาคม โดยรถอ้อยที่เข้าคิวในวันนั้นจะให้เข้าส่งให้โรงงานทั้งหมดทุกคันแล้ว โรงงานจะหีบไปจนสุดความสามารถ เครื่องพังเมื่อไหร่ก็หยุด อ้อยที่รับซื้อมาก็เอาไปทิ้งเมื่อทางราชการยืนยันจะขอให้โรงงานหีบต่อ ก็ส่งเรื่องไปให้บอร์ดตัดสินใจ ตัวแทนโรงงานกล่าว

นายนิติพัฒน์ สีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี กล่าวว่า ผู้หลักผู้ใหญ่หวังใยเรื่องนี้ สอบถามการตัดสินใจมาตลอดเกรงว่าจะเกิดเรื่องไม่ดี หวังว่าบอร์ดจะมีข่าวดีให้ชาวไร่ เพราะทุกคนมีความหวังได้ขายผลผลิต หากไม่ได้ขายไม่รู้จะมีเหตุหน้าเศร้าเกิดขึ้นหรือไม่ โรงงานตั้งอยู่ที่นี้มานาน มีผลกำไรจากโรงงานนี้มานานก็ส่งคืนกลับมาบ้าง

จากนั้นนายนิติพัฒน์ สีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี และนายไพบุลย์ ธิติศักดิ์ นายกสมาคมฯ ได้ออกมาร่วมชี้แจงชาวไร่อ้อยว่า เห็นใจและเข้าใจทุกฝ่าย ได้ขอให้โรงงานขยายเวลา แต่โรงงานต้องรอให้บอร์ดชี้ขาด ระหว่างรอก็ขอให้ทุกคนเคารพกฎหมาย ไม่ก่อเหตุวุ่นวายซึ่งจะเกิดความเสียหายในภาพรวม